

รายการใหม่

ในเทอมแรกของปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ นี้ มีรายการใหม่บรรจุในผังรายการโครงการวิทยุชุมชน เพื่อการศึกษา รร.อัสสัมชัญ นครราชสีมา สองรายการด้วยกัน รายการหนึ่งคือวิทยุธรรมยานยนต์ ดำเนินรายการโดยคุณวรพล สิงห์เขียวพงษ์ เจ้าของและบรรณาธิการนิตยสารไทยไต่เรเวอร์ มัลติมีเดีย อีกรายการหนึ่งคือรายการภาคภาษาฝรั่งเศส โดย สมาคมฝรั่งเศส ในชื่อเรื่องว่า นัสดาองฟอง ซึ่งผมต้องขอขอบพระคุณทั้งคุณวรพล สิงห์เขียวพงษ์ แห่งไทยไต่เรเวอร์ มัลติมีเดีย และคุณวิภา สุจินัย แห่งสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่ท่านได้กรุณามอบลิขสิทธิ์รายการวิทยุคุยเรื่องรถกับวรพล สิงห์เขียวพงษ์ที่ออกอากาศแล้ว และ แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสนัสดาองฟอง เพื่อเผยแพร่ทางโครงการวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาฯ ของเรา

รายการวิทยุธรรมยานยนต์ เสาร์-อาทิตย์ 16.00-18.00 น.

ลักษณะของรายการเน้นเรื่องความรู้เรื่องวิทยุธรรมยานยนต์ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในทุก ระบบของรถยนต์ นับจากตัวน็อตทุกตัวในเครื่องยนต์ไปจนถึงราคาค่าคงตัวในท้องตลาด อาจารย์วรพล สามารถไขข้อข้องใจให้ผู้บริโภคอย่างมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบปี ลักษณะการดำเนินรายการ ของ อ.วรพล นั้น โดดเด่นในเรื่องการวิเคราะห์ แจ่มชัดในด้านให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลิน ศาสตร์แห่งเครื่องยนต์กลไกซึ่งเป็นเรื่องอันสลับซับซ้อนที่ อ.วรพล สามารถอธิบายให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายนั้นได้ตรงจำนวนผู้ฟังให้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี มีสาเหตุมาจากประการที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ และก่อนที่คุณจะต้องเสียเงินมากมายให้กับผู้รถยนต์บางแห่ง หากคุณฟังรายการของ อ.วรพล แล้ว ก็จะได้รู้ว่าอันที่จริงแล้ว สาเหตุของอาการผิดปกติของรถยนต์นั้น มีปัจจัยอย่างหลากหลาย บางเรื่องก็เป็นเพียงเส้นผมบังภูเขา บางเรื่องสามารถชะลอ หรือประหยัดได้ แต่แก่นหรือหัวใจที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ การมอบความรู้เพื่อการศึกษาในวิทยุธรรมยานยนต์สำหรับผู้บริโภคให้ได้อย่างแท้จริง คุณ สามารถนำไปปฏิบัติจริงอย่างได้ผลในทันที สิ่งนี้มีค่าอย่างยิ่ง

รายการที่เรานำมาออกอากาศในโครงการวิทยุเพื่อการศึกษาฯ รร.อัสสัมชัญฯ นี้ ได้ออกอากาศไปแล้วทางคลื่น 101 Mhz. ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามปัญหาด้านรถยนต์กับอ.วรพลได้ และหากต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ในนิตยสารไทยไต่เรเวอร์ หรือที่เว็บไซต์ Thaidriver.com ครับ

รายการภาคภาษาฝรั่งเศส

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในภาษาฝรั่งเศส จากนั้นไป สามารถฝึกการพูด ฟัง ภาษาฝรั่งเศสกับเราได้ทางคลื่นวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาฯ ในแบบเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสได้จัดทำขึ้นชื่อ "นัสดาองฟอง" คุณวิภา สุจินัย แห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ท่านได้กรุณาจัดส่งแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสมาให้เราได้เผยแพร่ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

ในปัจจุบันนี้มีผู้พูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่าจำนวน 200 ล้านคนจาก 5 ทวีป กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมีจำนวนถึง 68 ประเทศ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศที่มีคนเรียนกันมากที่สุดรองจากภาษาอังกฤษ และใช้พูดสื่อสารมากเป็นอันดับที่ 9 ภาษาฝรั่งเศสนอกจากจะเอื้ออำนวยในการได้งานแล้วยังเป็นสื่อทางวัฒนธรรม เป็นสื่อของความรักและการคิดเชิงวิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นประตูไปสู่ภาษาอื่น ๆ ในกลุ่มละติน เช่น ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาโรมาเนีย รวมถึงภาษาอังกฤษซึ่งมีคำศัพท์มากกว่า 50% มาจากภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เรียนสนุก การเรียนภาษาฝรั่งเศสจะควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเสมอ อีกทั้งยังเป็นภาษาแห่งแนวคิดปรัชญาสากลที่มาจากนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสในยุคภูมิธรรม ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่โลก นักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลฝรั่งเศสในทุกสาขาวิชาที่จะศึกษาในประเทศฝรั่งเศส สำหรับประเทศไทยนั้นทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปีสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวนสิบทุน น้อง ๆ ที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ สำหรับทุนการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ผมได้แนบไฟล์ที่อยู่และรายละเอียดในแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้ด้วยแล้ว ผู้ขอรับทุนต้องเข้าทดสอบภาษาฝรั่งเศสซึ่งแบบทดสอบมีทั้ง พูด ฟัง อ่าน และเขียน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ และคุณผู้ฟังกันนะครับ.